

Ngày 19/1/2021, Thầy và trò trường Tiểu học Tân Hiệp long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, giai đoạn 2020 – 2025 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.



Trường Tiểu học Tân Hiệp nằm trên địa bàn Ấp 3, xã Tân Hiệp huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Trường được thành lập năm 1976 có tên gọi là trường Trung học cơ sở Tân Hiệp. Đến năm 1989 trường cấp II được tách ra và chuyển về An Linh, trường được đổi tên thành trường Tiểu học Tân Hiệp theo Quyết định số 65/2001/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2001 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo. Những năm qua, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Trường được đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất nhằm đáp ứng tốt cho các hoạt động giáo dục. Diện tích khuôn viên nhà trường đảm bảo quy định về vệ sinh trường học. Trường có tổng diện tích khuôn viên rộng 10,071 m², với kết cấu xây dựng 3 tầng. Trường có 18 phòng học phục vụ cho 18 lớp, đảm bảo có đủ 1 phòng/1 lớp. Diện tích mỗi phòng 55,5m², được xây dựng đúng quy cách, có đủ phòng chức năng và đầy đủ các phòng phục vụ cho công tác hành chính văn phòng, có nhà đa năng kết hợp với nhà ăn bán trú.

Năm học 2019-2020, trường có tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 40 người, 100% có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn đạt 96,4 %, ; Số giáo viên dạy lớp là 27, trong đó có 26/27 giáo viên đạt trên chuẩn về trình độ chuyên môn, tỉ lệ 96,3%. Hàng năm giáo viên được đánh giá chuẩn nghề nghiệp đạt từ 92,3% xếp loại khá trở lên. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học hàng năm đạt 100%; trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học đạt từ 95% đến 97,1%. Thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm đạt 100% học sinh lớp 1 ra lớp. Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, đảm bảo đúng quy định. Ngoài ra, hàng năm các phong trào giao lưu nhà trường đạt nhiều thành tích cao tại các hội thi, hội thao. Công tác xã hội hóa giáo dục được ban giám hiệu nhà trường thực hiện tốt.

Toàn trường có 18 lớp học với tổng số học sinh là 550/266 nữ. Trong đó có 100% học sinh được tổ chức học 2 buổi/ngày; có 7 lớp bán trú, với 280 học sinh. Trong những năm qua, trường luôn nhận được sự quan tâm đầu tư của ngành giáo dục tỉnh, các cấp Ủy, chính quyền; chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng lên.



Giáo viên và học sinh chào đón đại biểu



Đội nghi lễ của trường



Tiết mục văn nghệ “Em hát gọi Mặt Trời” do bạn Hoài An lớp 5 và top múa biểu diễn



Tiết mục “Nhảy hiện đại” do học sinh lớp biểu diễn



Tiết mục văn nghệ “Bắc Kim Thang” do học sinh lớp 1 và lớp 2 biểu diễn



Tiết mục văn nghệ “Xuân về trên bản Mông” do học sinh lớp 3 biểu diễn



Tiết mục “Em yêu giờ học Nhạc” do Cô Hoàng Hoa và các em học sinh lớp 4 trình bày



Tiết mục “Cô giáo trẻ” do Cô Hoàng Hoa, Thùy Trang và Thu Nga trình bày.



Đội nghi Lễ vào vị trí



Đội nghi Lễ vào vị trí - Chào cờ



Quang cảnh chào cờ







Cô Nguyễn Thị Kim Tuyết – Phó Trưởng phòng GD&ĐT tỉnh Bình Dương



Thầy Đặng Thanh Tuấn – Trưởng Phòng GD&ĐT Phú Giáo



Thầy Trương Quốc Huy - Phó Phòng GDĐT Phú Giáo



Ông Hoàng Quốc Việt – Chủ tịch UBND Xã Tân Hiệp – Phú Giáo – Bình Dương



Ảnh: Bà Nguyễn Thị Kim Tuyết (bìa phải), Phó Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường



Ông Đặng Thanh Tuấn Trưởng Phòng GDDT Phú Giáo –tặng hoa chúc mừng nhà trường



Ông Trương Quốc Huy - Phó Phòng GDĐT Phú Giáo –tặng quà chúc mừng nhà trường



Cô Nguyễn Thị Hòa – Hiệu Trưởng trường Tiểu học Tân Hiệp thông qua báo cáo tóm tắt tự đánh giá trường TH Tân Hiệp đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2



Ông Trương Quốc Huy – Phó Phòng GDĐT Phú Giáo thông qua QĐ thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo lên công bố các quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I và đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2



Ảnh: Ông Đặng Thanh Tuấn (bìa trái), Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo và bà Nguyễn Thị Kim Tuyết (bìa phải), Phó Trưởng phòng giáo dục Tiểu học – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh trao Quyết định và bằng công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 của Chủ tịch UBND tỉnh cho lãnh đạo xã và Ban giám Hiệu Trường Tiểu học học Tân Hiệp.



Quyết định, Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức I và đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2



Lãnh đạo, BGH nhà trường khai trương biểu trưng công nhận Trường Tiểu học Tân Hiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2



Chụp hình lưu niệm với các lãnh đạo, Hiệu trưởng qua các thời kỳ.



Thầy Trịnh Quang Thêm – Phó Trưởng Phòng GD&ĐT Phú Giáo(ở giữa bên phải) và các thầy cô giáo



Hình lưu niệm các lãnh đạo và tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường

Với những kết quả đạt được trong công tác giáo dục sau 5 năm nhà trường đạt 27/27 tiêu chí và Trường Tiểu học Tân Hiệp đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cấp bằng công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, giai đoạn 2020 – 2025 và Sở giáo dục và đào tạo cấp bằng công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Địp này, nhà trường đã tổ chức trao bằng khen của UBND Tỉnh Bình Dương tặng cho 1 tập thể và 1 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục năm học 2018 – 2019 và 2019 – 2020.